

BẢO HIỂM Y TẾ QUỐC GIA THÀNH PHỐ ECHIZENSHI

Xin trân trọng thông báo thuế BHYTQG đã được áp dụng thay đổi mới.

Vui lòng xem trang đầu tiên của thông báo nộp thuế để biết số tiền nộp thuế BHYTQG số tiền phải nộp thuế trong tương lai và lý do thay đổi.

Người chịu trách nhiệm đóng BHYTQG Là chủ hộ.(Luật thuế địa phương điều 703-4) (Vui lòng tham khảo câu hỏi 1 ở mặt sau)

Lý do chính của việc thay đổi

●**Thu nhập,Thuế mới** Một trong các thành viên trong hộ gia đình bạn mới đăng ký vào hệ thống BHYTQG

●**Mất** Một trong các thành viên trong hộ gia đình bạn đã mất tư cách tham gia BHYTQG.

●**Điều chỉnh thu nhập** Trong số các chủ hộ và thành viên BHYTQG có một người có thu nhập thay đổi trong năm trước.

Số phần trăm thu nhập.Tính số thuế được giảm của hộ,việc tính toán lại sẽ được thực hiện bất cứ lúc nào nếu thuê bao thuộc một trong những điều kiện sau

.Báo cáo thu nhập và báo cáo trả lương,nếu số tiền thu nhập thay đổi do báo cáo thanh toán lương hưu ..vv..

.Trường hợp người chuyển đến.Xác nhận tình trạng thu nhập tại địa phương trước đó.tính toán lại.

.Trường hợp người tham gia sống bên ngoài thành phố,sẽ xác nhận kiểm tra tình trạng thu nhập của bạn với chính quyền địa phương nơi tính thuế cư trú,tính toán lại.

●**Điều chỉnh chăm sóc điều dưỡng.** người trên 40 tuổi và dưới 65 tuổi, sẽ phải trả phí chăm sóc điều dưỡng vì thuộc đối tượng được bảo hiểm loại 2 theo bảo hiểm chăm sóc dài hạn,bị tính thuế kể từ khi đủ 40 tuổi,khoản thanh toán này sẽ được kết hợp với thuế BHYT.

●**Thay đổi chủ hộ** Trường hợp thay đổi chủ hộ.

Mỗi chủ hộ sẽ được tính toán lại và thông báo số tiền thuế BH hàng tháng.

Chủ hộ cũ.Đóng tháng trước tháng thay đổi,chủ hộ mới đóng tháng sau tháng thay đổi

●**Điều chỉnh sửa đổi nửa giá bằng nhau.** Do các thành viên BHYTQG đã chuyển từ BHYTQG sang tỷ lệ điều trị y tế cho người cao tuổi,trường hợp nếu chỉ có một thành viên đăng ký BHYTQG

Số tiền thuế BHYTQG được chia đều cho phần y tế và phần hỗ trợ người cao tuổi sẽ được

giảm một nửa trong tối đa 5 năm và giảm 1/4 cho những năm sau (Trường hợp hộ gia đình thay đổi, bạn có thể không còn thuộc đối tượng nữa)

● **Nghỉ chuyển việc.** Trường hợp những người đã nghỉ việc do bị phá sản, sa thải...vv.. nộp đơn xin giảm.

Chi tiết giảm. Tính mức thu nhập từ lương của người đã nghỉ việc là 30/100 (Chỉ dành cho những người đã nghỉ việc rời khỏi công ty)

Thời gian giảm. Từ tháng rơi vào ngày tiếp theo ngày thôi việc cho đến hết năm tài chính tiếp theo năm tài chính của tháng đó.

● **Trước khi sinh và sau khi sinh.** Trường hợp trong hộ có người sinh

Nội dung giảm. Tỷ lệ thu nhập và tỷ lệ bình quân đầu người của những người đã sinh con, giảm lượng thời gian trước và sau khi sinh con (4 tháng, trường hợp sinh đôi 6 tháng)

● **Tính năng dừng.** Khi các khoản khấu trừ từ lương hưu do nhà nước cấp được hủy bỏ (Vui lòng thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc phiếu thanh toán)

(1)

LƯU Ý

Những người chuyển đến.

Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra thuế bảo hiểm, thu nhập tại địa phương cư trú trước đây, việc tiến hành điều tra sẽ mất một vài ngày, đến thời điểm thông báo được phát hành trong trường hợp nếu bạn không thể xác nhận thu nhập của mình kịp thời, chúng tôi sẽ gửi cho bạn giấy thông báo được tính toán giả định không có thu nhập. Kết quả tính toán lại sau khi hoàn tất xác nhận tình trạng thu nhập, nếu số tiền thuế bảo hiểm thay đổi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo chỉnh sửa.

Có thay đổi số tiền thuế người nộp thuế nộp bằng phiếu thanh toán thuế.

Kiểm tra thời hạn của thông báo thanh toán gửi trước và thông báo thanh toán gửi lần này, sau khi nhận được giấy thông báo thuế mới vui lòng thanh toán bằng thông báo vào thuế mới. Đối với những người thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng phiếu thanh toán không được đính kèm.

Ngoài ra.

Số tiền thuế giảm, trong trường hợp bạn nộp dư, chúng tôi sẽ gửi thông báo hoàn tiền vào một ngày sau đó

Trường hợp hoàn thuế, nếu bạn có số tiền chưa thanh toán cho các loại thuế khác, chúng tôi sẽ bù vào phần chưa thanh toán.

Ngay cả khi bạn đã thanh toán vì phải mất vài ngày để xác nhận việc nhận tiền nên số tiền đã thanh toán có thể không được phản ánh.

Nếu bạn cần phiếu nộp thuế, vui lòng liên hệ với cục thuế. Số điện thoại 0778 223015.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Q1. Tại sao không đăng ký tham gia BHYTQG nhưng thông báo nộp thuế lại được gửi về?

A1Người chịu trách nhiệm nộp thuế BHYTQG là chủ hộ.

Ngay cả khi chủ hộ tham gia BHYT tại nơi làm việc hoặc BHYT cho người cao tuổi, trong trường hợp nếu có thành viên của BHYTQG trong hộ gia đình, chủ hộ là người nộp thuế.

Ngoài ra, ngay cả khi chủ hộ không đăng ký BHYTQG, chúng tôi không gửi thông báo riêng cho người đăng ký để thông báo số tiền.

Q2. Dù đã rút khỏi nhưng thông báo nộp thuế vẫn được gửi về, có phải nộp không?

A2Trường hợp rút khỏi, số tiền thuế hàng năm sẽ được tính lại dựa trên thời gian đăng ký, nếu số tiền thanh toán được liệt kê, vui lòng thanh toán.

Kết quả tính toán lại, trường hợp phát sinh nộp quá thuế sau một vài ngày chúng tôi sẽ gửi thông báo hoàn trả lại.

Q3. Đã chuyển khỏi thành phố, sau khi chuyển đi giấy thông báo thuế được gửi về, tại sao?

A3.BHYTQG bị đánh thuế tại thời điểm đăng ký vào cuối tháng

Trong trường hợp nếu bạn di chuyển từ thành phố Echizen, thành phố Echizen cho đến tháng trước khi chuyển đi, kể từ tháng bạn chuyển đi, bạn sẽ bị đánh thuế ở thành phố chuyển đến. (Thành phố Echizen với thành phố chuyển đến đối tượng thời gian không trùng lặp nhau)

Thông báo thuế bạn nhận được sau khi chuyển đi là hóa đơn thuế hàng tháng được tính lại cho tháng trước khi bạn chuyển đi.

Do thời hạn thanh toán. khoản thanh toán có thể vẫn được giữ lại sau khi bạn chuyển đi (Thanh toán chia làm 8 đợt trong 12 tháng)

Ngoài ra, liên quan tới thời hạn nộp thuế, thời hạn nộp thuế có thể trùng với thông báo nhận được từ chính quyền đô thị mới.

Q4.Có thể tách phiếu cho từng người đăng ký được không?

A4.Chúng tôi không thể tách phiếu cho từng người đăng ký.

Số tiền thanh toán hàng năm được chia theo tỷ lệ cho mỗi thành viên,vui lòng tham khảo số tiền được tính để biết số tiền thanh toán(thông báo nộp thuế trang 4(Bảng chi tiết cá nhân).

Hơn nữa,bảng chi tiết cá nhân không bao gồm số tiền cố định,tổng số tiền sao kê cá nhân của bạn và số tiền thuế hàng năm của hộ gia đình bạn sẽ không được tính.

Q5.Nếu bạn chuyển sang BHYTQG vào giữa tháng,thuế BH bắt đầu bị tính từ tháng đó.

Tôi có phải đóng BH xã hộ gấp đôi không?

A5.Tính BH y tế dựa trên BH bạn đã đóng vào ngày cuối cùng của tháng,tính thuế.

Nếu tham gia vào giữa tháng,BH công ty sẽ được tính cho tháng trước,sẽ không có khoản thanh toán gấp đôi.

Thông tin liên lạc.

Văn phòng BH hưu trí (UBND cửa sổ số 4.Bảo hiểm.Hưu trí) Về vấn đề đăng ký.Rút khỏi. Số điện thoại. 22-3002

Bộ phận thuế(UBND cửa sổ số 10 Quầy thuế) Chi tiết về thuế.Số điện thoại .22-3014

Nộp thuế.Chuyển khoản ngân hàng. Số điện thoại 22-3015